



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 29 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. สั่งเข้มเฝ้าดูลักลอบขนน้ำมันปาล์ม	ไทยรัฐ
2. 'กนป.'ชี้ราคาปาล์มน้ำมันขยับ สั่งชะลอซื้อ'ซีพีโอ'ผลิตไฟฟ้า	กรุงเทพธุรกิจ
3. ปลื้มเกษตรกรรายได้พุ่ง 74,483 บาท/ปี เหตุรัฐเดินนโยบายสมดุลตลาด....	สยามธุรกิจ
4. ภาพข่าว: เปิดโครงการ	สยามธุรกิจ
5. หนอนกระทู้ระบาด'พะเยา' 'ข้าวโพด'เสียหายยับ400ล.	มติชน
6. สัมภาษณ์พิเศษ: มอง 'อิสราเอล' มุมใหม่จากใจทูต	กรุงเทพธุรกิจ
7. 'เกษตร'เล็งชงอุตาแปรรูปสินค้าชุมชน	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอล้ม: สมการการเมือง: ขยับโศครม. เสี่ยงกระเพื่อมทั้งกระดาน	ผู้จัดการรายสัปดาห์
9. CSRพาสู่ใจ: เดินหน้าโครงการ'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 7	สยามธุรกิจ
10. ขึ้นนโยบายรัฐทำลายวงจรเกษตร	ไทยรัฐ
11. 'บางพระ'ศูนย์ขจัดศัตรูพืช	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : ส่งเข้มเฝ้าดูสกัดลอบขนน้ำมันปาล์ม

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 22439 หน้า : 8 (กลาง)

ส่งเข้มเฝ้าดูสกัดลอบขนน้ำมันปาล์ม

น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และฝ่ายความมั่นคง เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) จากประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางทะเล เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทยสูงขึ้น กิโลกรัม (กก.) ละ 19-22 บาท ขณะที่มาเลเซีย กก.ละ 14-15 บาท ทำให้มีส่วนต่างมากถึง กก.ละ 6-7 บาท

"กนป. ได้รับทราบราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา ณ วันที่ 28 มิ.ย.ราคารับซื้อผลปาล์มสดอยู่ที่ 4-4.2 บาทต่อ กก. ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 22 บาทต่อ กก. ส่วนราคาเฉลี่ยในเดือน มิ.ย.ราคาผลปาล์มสดอยู่ที่ 3.10 บาทต่อ กก. ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 19.20 บาทต่อ กก. ซึ่งปรับขึ้นสูงกว่าระดับราคาที่ กนป.ได้คาดการณ์ไว้ จนทำให้ตัวแทนเกษตรกรซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กนป.กล่าวขอขอบคุณในที่ประชุม ที่ออกมาตรการมาช่วยทำให้ราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นมาได้ จากที่การประชุมก่อนหน้านี้ราคาผลผลิตตกลงมีการต่อว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน"

นอกจากนี้ สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศได้ปรับลดลงจากช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีสต็อกปาล์มในประเทศสูงถึงประมาณ 400,000 ตัน แต่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 250,000-270,000 ตัน ทำให้ราคาปาล์มในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กนป.เห็นชอบการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตโดยไม่ขยายพื้นที่ปลูก การเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันให้ไม่ต่ำกว่า 18% การเพิ่มนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมโพลิโอเคมีคอล ซึ่งเน้นการใช้ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การผลิตเครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ ก๊าซชีวภาพ วัสดุพลาสติก เป็นต้น รวมทั้งการผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ให้เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพื่อบริหารจัดการได้เป็นระบบ.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'กนป.'ชี้ราคาปาล์มน้ำมันขยับ สั่งชะลอซื้อซีพีโอผลิตไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11237 หน้า : 5 (ซ้าย)

กรุงเทพฯ ● "กนป." พอใจราคาปาล์มในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นสต็อกปาล์มในประเทศลดลงสู่ระดับปกติ สั่ง กฟผ.หยุดซื้อซีพีโอผลิตไฟฟ้าให้เก็บโควตาที่สามารถซื้อได้อีก 1.4 แสนตันไว้ช่วยซื้อในช่วงราคาต่ำพร้อมสั่ง กอรมน.เฝ้าระวังลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ว่าที่ประชุมรับทราบราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา ณ วันที่ 28 มิ.ย.ราคาซื้อผลปาล์มสดอยู่ที่ 4-4.2 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคา น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) อยู่ที่ 22 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาเฉลี่ยในเดือนมิ.ย.ราคาผลปาล์มดิบ อยู่ที่ 3.10 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนราคา CPO เฉลี่ยในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ 19.2 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งปรับขึ้นสูงกว่าระดับราคา ที่ กนป.ได้คาดการณ์ไว้ และสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศได้ปรับลดลงจากช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.ที่ผ่านมาซึ่งมีสต็อกปาล์มในประเทศปรับลดลงเหลือ 2.5-2.7 แสนตัน

'กนป.'ชี้ราคาปาล์มน้ำมันขยับ สั่งชะลอซื้อ'ซีพีโอ'ผลิตไฟฟ้า



จรรยา สุทธิไชยา

ทั้งนี้จากระดับราคาปาล์มน้ำมันในประเทศที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นทำให้ที่ประชุมฯ มีมติว่าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หยุดการซื้อ CPO เพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงเอาไว้ก่อนหลังจากดำเนินการซื้อไปก่อนหน้านี้ 2.26 แสนตัน แบ่งเป็นการรับซื้อตามมติ กนป. เมื่อปี 2561 จำนวน 1.6 แสนตัน และการรับซื้อ CPO

ในเดือน พ.ค.ตามมติ กนป.ที่อนุมัติเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาให้ กฟผ.รับซื้อได้ 2 แสนตัน โดยมีการรับซื้อไปแล้ว 66,000 ตัน

"กฟผ.จะหยุดการซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าไว้ก่อน โดยกรอบที่ขออนุมัติไว้จาก กนป.ที่เหลืออีก 1.4 แสนตัน หากราคาผลปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปรับซื้อ" นางสาวจรรยา กล่าว

ที่ประชุมฯยังได้หารือถึงมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำ CPO จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันราคา CPO ในมาเลเซียขณะนี้ มีราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 4-5 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้กำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวังในพื้นที่และจุดที่มีความเสี่ยงจะมีการลักลอบการนำเข้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : ปลื้มเกษตรกรรายได้พุ่ง 74,483 บาท/ปี เหตุรัฐเดินนโยบายสมดุลตลาดนำการผลิต

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 1746 หน้า : 3 (ซ้าย)

ปลื้มเกษตรกรรายได้พุ่ง 74,483 บาท/ปี เหตุรัฐเดินนโยบายสมดุลตลาดนำการผลิต

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรในปีเพาะปลูก 2560/2561 และระดับ 74,483 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 58,975 บาทต่อปี ถึง 26.30% และเมื่อวิเคราะห์ตัวเลขเปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลังพบว่า ในปีเพาะปลูก 2560/2561 เกษตรกรมีรายได้ที่ก้าวกระโดดทั้งในเชิงตัวเลขรายได้และอัตราการเติบโต

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผลักดันให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นมาจากการบริหารอุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) ให้เหมาะสม ภายใต้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ตัวอย่างเช่น ข้าว พืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ด้วยนโยบายดังกล่าวกระทรวงฯ ได้มีมาตรการส่งเสริมการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวบางส่วนไปเป็นพืชทางเลือกอื่นที่ตลาดต้องการ และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ราว 7,000-8,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าตันละ 15,000 บาท



ด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เรื่องภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร พบว่ารายได้เงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ 197,373 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559/60 คิดเป็น 22.64% ขณะที่รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรในปี 2560/61 อยู่ที่ 122,890 บาท/ปี เพิ่มขึ้น 20.53% โดยเกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิเกษตร 74,483 บาท/ปี เพิ่มขึ้น 26.29% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 สำหรับปี 2561 เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้นจากพืชเป็นหลัก อาทิ ข้าว สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 56,123 บาท/ครัวเรือน ไม้ผลไม่ยืนต้นสร้างรายได้ 46,854 บาท/ครัวเรือน และพืชไร่สร้างรายได้ 32,072 บาท/ครัวเรือน ซึ่งแม้รายจ่ายเงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ภาพรวมจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนรายได้เงินสด

สุทธิเกษตรยังคงสูงขึ้น

ขณะที่ในปี 2562 เชื่อกันว่ารายได้เกษตรกรจะยังคงเพิ่มขึ้นจากผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และผลไม้ จากปัจจัยสนับสนุนของสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต และการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรและการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดส่งผลให้รายได้ภาคเกษตรในปีหน้ายังคงขยายต่อเนื่อง

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน - ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1746

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 14.81

Ad Value: 13,329

PRValue (x3): 39,987

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: เปิดโครงการ



เปิดโครงการ : วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 7 กิจกรรมสานพลังสามัคคี เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมมรรณงค์ที่ อ.กุหลวง จ.เลย ร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์แหล่งกำเนิดแม่น้ำป่าสัก โดยมี สัณญา คุณากร พิธีกรรายการเจาะใจ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ไตรภพ โคตรวงษา ประธานมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติ และวรุฒิ ตรียศ นววรรณ (เซฟใจ) ร่วมกันแถลงข่าว ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

หนอนกระทู้ระบาด'พะเยา' 'ข้าวโพด'เสียหายยับ400ล.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้ประสานกับ พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน.ปภ.จังหวัดพะเยา เกษตรจังหวัด นายอำเภอปง นายอำเภอเชียงคำ และนายอำเภอ ดอกคำใต้ รับผิดชอบในพื้นที่หนอนกระทู้ระบาดในไร่ข้าวโพด มาร่วมหารือเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนกระทู้ (Fall armyworm) กำลังแพร่ระบาดตามไร่ข้าวโพด ในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าว

"ในปี 2562 มีเกษตรกรในพื้นที่พะเยา 9 อำเภอ ปลูกข้าวโพดจำนวนกว่า 71,000 ไร่ และถูกหนอนกระทู้ระบาดแทะกินใบอ่อน ปลายยอดข้าวโพดไม่น้อยกว่า 70,234.25 ไร่

พื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่าอำเภออื่นๆ คือ อ.ปง 20,000 ไร่ อ.ดอกคำใต้ 7,000 ไร่ อ.เชียงม่วน 5,000 ไร่ นอกนั้นแต่ละอำเภอเสียหายรองลงมาตามลำดับ รวมเสียหายเบื้องต้นประมาณ 43,858 ไร่ หากคิดเป็นเงินค่าเสียหายกว่า 400 ล้านบาท ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สั่งการให้นายอำเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ลงพื้นที่ที่เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ ให้กำจัดหนอนและไช้ก่อนที่จะไถกลบ เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพด พร้อมทั้งไถตากดินอย่างน้อย 15 วัน ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่เกิดการระบาดของ ให้มีการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เน้นย้ำให้เกษตรกรสำรวจแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถ้าพบการระบาดให้กำจัดตามคำแนะนำตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ" นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

มอง 'อิสราเอล' มุมใหม่จากใจทูต



เมื่อพูดถึงประเทศอิสราเอลหลายคนคงนึกถึงภาพข่าวความขัดแย้งรุนแรง การยิงจรวดเข้าถล่มกัน ภาพลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนไทยเข้ามาประเทศนี้น้อยไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจ ทั้งที่อิสราเอลมีโอกาสอีกมากเปิดรอคนไทยให้เข้าไปแสวงหา คนที่ยืนยันถึงศักยภาพของประเทศนี้ได้ดีคงหนีไม่พ้น **เพ็ญประภา อังษิโกวิท** เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่รับราชการที่นั่นมา 2 ปีครึ่งแล้ว

“รับราชการที่อิสราเอลมา 2 ปีครึ่ง เห็นบรรยากาศการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับอิสราเอลดีขึ้น แต่เพิ่มข้าน้อยกว่าที่ควรจะเป็น”

ทูตเพ็ญประภา เปิดฉากกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเล็กๆกลางทะเลทรายกับไทย โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องการท่องเที่ยว คนอิสราเอลไปเที่ยวไทยปีละประมาณ 2 แสนคน ขณะที่ไปเที่ยวประเทศใหญ่ๆอย่างจีน อินเดีย ญี่ปุ่น คนอิสราเอลไปเที่ยวแค่ปีละ 4-5 หมื่นคนเท่านั้น **จึงเห็นว่าคนอิสราเอลชอบประเทศไทยมากขนาดนี้ก็น่าจะนำไปสู่การทำธุรกิจร่วมกันได้มากกว่าเดิม**

การที่การค้าการลงทุนระหว่างไทย-อิสราเอลเพิ่มขึ้นช้าย่อมต้องมีสาเหตุ ทูตเพ็ญประภาเล่าว่าประเทศนี้ได้ชื่อว่า Start-up Nation ทุกประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ **“ถนนทุกสายล้วนมุ่งสู่อิสราเอล”**

“แต่คนไทยอาจจะยังกังวลถึงสถานการณ์ ทำให้ความสนใจของ

นักธุรกิจ นักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่สนใจสตาร์ทอัพ ให้ความสำคัญกับอิสราเอลน้อยไปนิดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ จึงเกรงว่าถ้าเราไม่สนใจเลยอาจตกเทรนด์ ตามคนอื่นไม่ทัน”

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการศึกษาอิสราเอลมีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ทั้ง 7 แห่งติดท็อป 100 ของโลก แต่ไม่มีนักศึกษาไทยมาเรียน ขณะที่นักศึกษาจีน อินเดียมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคนิคอนันโตไฮฟา ก็ไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่ ทานทูตจึงอยากให้คนไทยมองอิสราเอลในด้านนี้บ้าง เพื่อนำความรู้ของเขาไปใช้ประโยชน์ให้กับประเทศ โดยเฉพาะคนของเขาเองที่ชอบพอประเทศไทยมาก

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ยืนยันชัดเจนดูได้จากตัวเลขนักท่องเที่ยว **ประชากรอิสราเอลทั้งประเทศมีราว 8 ล้านคน ไปเที่ยวเมืองไทยปีละ 2 แสนคน บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ดีที่มีให้ประเทศไทย**

“คนอิสราเอลทุกคนในวัย 18-19 ปีต้องเกณฑ์ทหารชายต้องเป็นทหาร 3 ปี หญิง 2 ปี คนเหล่านี้ต้องฝึกหนัก ทุกคนตั้งใจว่าต้องฝึกหนักเสร็จแล้วจะไปพักผ่อนที่ประเทศไทย จึงไม่ยากให้เราพลาดโอกาสดี ๆ กับประเทศที่มีความ

รู้สึกดี ๆ กับประเทศไทยและน่าจะแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันได้ไปอีกหลายๆ ด้าน”

เรื่องความชื่นชอบคนไทยนี้ ทานทูตเคยเจอมาด้วยตนเอง เธอเล่าว่าเมื่อไปรับประทานอาหาร พบบริการซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นทราบว่าเป็นคนไทย ต่างก็เข้ามาคุยอย่างชื่นชมยินดี มาขอถ่ายรูป ชื่นชอบจนเธอเคยตั้งคำถามกลับไป

“ถามจริงๆ นะคะ คุณชอบอะไรที่เมืองไทย” ก็ได้รับคำตอบที่น่าประทับใจกลับมา

“ถามอย่างนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างที่ฉันไม่ชอบในเมืองไทย ฉันยังไม่บอกไม่ได้เลย” นี้คือคำตอบจากคนอิสราเอลที่แม่ประเทศของเขาจะ



เพ็ญประภา อังษิโกวิท

บริษัทอิสราเอลตัวอย่างหนึ่งตรงที่เครือข่ายเยอ-กัยยังมีเอฟทีเอกับสหรัฐและยุโรป ถ้าร่วมมือกันได้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

มีชายหาดตั้งแต่เหนือจรดใต้ แต่การได้ไปเที่ยวเมืองไทยทำให้พวกเขารู้สึกสงบผ่อนคลาย คนไทยเป็นมิตร ไม่มีความรู้สึกต่อต้านิวเหมือนที่อื่นๆ คนอิสราเอลจึงมาพักผ่อนในเมืองไทยกันนานๆ และใช้ง่ายเป็นอันดับต้นๆ

ข้อนำสังเกตประการหนึ่งคือ คนอิสราเอลทุกคนต้องเป็นทหาร จึงไม่ค่อยกลัวอะไร ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นในเมืองไทย ตัวเลขนักท่องเที่ยวอิสราเอลไม่เคยตกมีแต่เพิ่มขึ้นตลอด ตัวอย่างเช่นตอนเกิดระเบิดใกล้เซ็นทรัลเวิลด์ นักท่องเที่ยวบางคนเล่าให้ท่านทูตฟังว่าเขาอยู่แถวนั้น แคได้ยินเสียงระเบิดก็บอกได้แล้วว่าเป็นระเบิดชนิดใดรุนแรงแค่ไหน

“เมื่อคนอิสราเอลเปิดใจกับคนไทยขนาดนี้ เราก็คงไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ ที่จะร่วมมือ

กัน” ภาคส่วนหนึ่งที่ร่วมมือกันได้คือภาคแรงงาน อิสราเอลมีแรงงานไทยในภาคเกษตร 2.5 หมื่นคน คิดเป็น 80% ของภาคเกษตรทั้งหมด ประเทศนี้มีเทคโนโลยีการเกษตรระดับนำของโลก เจ้าของพื้นที่ตรวจงานผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ส่วนการปฏิบัติเป็นของแรงงานไทยที่เป็นตั้งแต่ลูกมือถึงฟาร์มเมอร์

อย่างไรก็ตาม แม้รายได้ขั้นต่ำในอิสราเอลจะอยู่ที่ 5 หมื่นบาท แต่ท่านทูตเตือนว่าสภาพภูมิอากาศแบบตะวันออกกลางไม่สบายเหมือนบ้านเรา หน้าร้อนร้อนมาก หน้าหนาวเย็นจัด คนที่อยากมาทำงานต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน

เคล็ดลับสตาร์ทอัพ

สตาร์ทอัพที่นี้ที่สำเร็จก็มี ที่ล้มเหลวก็มีมาก “แต่เขาถือว่าความล้มเหลวเป็น

บทเรียนเป็นประสบการณ์ บางบริษัทล้มภาระณงานถ้ามถึงล้มเหลว ถ้าไม่ล้มเหลวถือว่ายังไม่ล้มประสบการณ์ หรือไม่แข็งแรงพอแตกต่างจากคนไทยหรือคนเอเชียที่คิดอะไรแล้วไม่สำเร็จแล้วรู้สึกเสียหน้า ไม่ไปต่อแล้วพากันไปทำงานที่มั่นคง เช่น รับราชการ”

ท่านทูตตั้งข้อสังเกตพร้อมแนะนำว่าคนที่สนใจเรื่องสตาร์ทอัพสามารถติดต่อมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอิสราเอลให้ต่อไป นอกจากนี้อิสราเอลยังเปิดให้ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาแต่คนไทยไม่ค่อยติดต่อกัน

ส่วนการที่อิสราเอลขึ้นชื่อว่าไฮเทคสุดๆแล้วเรื่องนี้จะทำให้เกิดช่องว่างของความรู้ระหว่างกันหรือไม่ทูตพิเศษประจำให้คำตอบว่าเทคโนโลยีอิสราเอลมีหลายระดับ เธอเอง

คิดว่าคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเรื่องสตาร์ทอัพน่าจะลองมาฝึกงานที่บริษัทอิสราเอลดู จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรหรือ Ecosystem ที่สั่งสมกันมาและปมเพาะนักคิด

“แต่คนไทยก็ต้องเตรียมใจที่ต้องพบกับคนอิสราเอลที่เป็นคนตรงไปตรงมา Business คือ Business หญิงชายไม่ต่างกัน”

ทุกวันนี้กรมอาชีวศึกษาของไทยมีความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกงานที่อิสราเอลปีละราว 90 คน ซึ่งเด็กๆ ก็ชอบที่ได้ลงมือทำเกษตรไฮเทคจริงๆ และมีรายได้ด้วยหลายคนส่งเงินกลับบ้านได้เป็นแสน คุ่มค่ากับการเดินทาง ท่านทูตเล่าว่าก่อนเด็กกลุ่มนี้กลับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้พาไปดูงานและอบรมต่อยอดก่อนกลับบ้าน **ปีนี้เป็นปีแรกที่ สอท.นำวิทยากรจากโครงการ Smart Farmer กระทรวงเกษตรฯ มาช่วยบรรยาย** ทูตพิเศษประจำอ้างถึง **“ปลิว” พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์** อดีตนักศึกษาลูกเปลี่ยน

ไทย-อิสราเอล ที่นำความรู้ไปทำเกษตรผสมผสานจนประสบความสำเร็จ สอท.ได้เชิญปลิวมาร่วมเป็นวิทยากรด้วย เพื่อสร้าง Smart Farmer ที่นำความรู้กลับไปใช้ที่เมืองไทย

ส่วนปัญหาแรงงานที่เคยมีข่าวเมื่อก่อนทั้งสภาพความเป็นอยู่แย่ ได้รายได้ไม่ตรงกับสัญญา ทูตพิเศษประจำยอมรับว่า **ไม่สามารถรับประกันได้ว่านายจ้างทุกคนเป็นคนดี แต่โดยหลักการแล้วอิสราเอลเป็นประเทศที่มีกฎหมายแรงงานได้มาตรฐานประเทศตะวันตก และทางสถานทูตก็มีผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานคอยตรวจตราอย่างสม่ำเสมอ** หลังมีรายงานข่าวเรื่องปัญหาแรงงานไทย ท่านทูตนำผู้ช่วยทูตแรงงานไปพบกับรัฐมนตรีมหาดไทยของอิสราเอลทันที ทางอิสราเอลนำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพบกับตัวแทนฝ่ายไทย แล้วอธิบายถึงกลไกการดูแลแรงงาน ซึ่งในทางทฤษฎีฝ่ายอิสราเอลทำตามกฎหมายทุกอย่าง แต่ในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาด้านภาษาทำให้สื่อสารกันลำบาก และนายจ้างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

“เมื่อไม่รู้ภาษาก็อาจทำให้เข้าใจผิดกันรวมทั้งเรื่องวัฒนธรรมที่คนไทยไม่ค่อยปฏิบัติ เขาให้ทำอะไรก็ทำ แต่เมื่อสถานทูตออกไปทำโครงการกงสุลสัญจร หรือแรงงานไทยมาทำเอกสารที่สถานทูตก็ได้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจกับการทำงานที่นี้”

ท่านทูตย้ำว่าสินค้าเกษตรของอิสราเอลต้องส่งออกไปอียูที่กำหนดมาตรฐานการดูแลแรงงานเอาไว้ การปฏิบัติกับแรงงานไทยไม่ดีถือว่าเป็นส่วนน้อย ซึ่งทาง สอท.พยายามแก้ไขทั้งกับหน่วยงานเราเองและหน่วยงานของอิสราเอล

ในโอกาสที่ สอท.เทลอาวีฟ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจมาดูงานที่อิสราเอล เป้าหมายของทูตพิเศษประจำคือ **อยากให้รู้จักกันก่อน ส่วนจะดีลธุรกิจกัน** **ได้หรือไม่ก็นับปล่อยให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่าย**

“บริษัทอิสราเอลตัวอย่างหนึ่งตรงที่เครือข่าย

ชายเยอะ เป็นนักค้า เพราะประเทศเขาเล็ก จึงไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่ในอิสราเอล ทั้งยังมีเอฟทีเอกับสหรัฐและยุโรป และก็อยากจะมีกับไทยด้วย ซึ่งไทยก็ศึกษาความเป็นไปได้ระดับหนึ่ง ถ้าทำได้ถือว่ามีประโยชน์ เพราะไทยกับอิสราเอลไม่ได้ผลิตสินค้าและบริการแบบเดียวกัน ถ้าร่วมมือกันได้จะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย”

ก่อนจากกันทูตพิเศษประภาทังท์ทำว่าการจะทำธุรกิจกับอิสราเอลขอให้คนไทยตระหนักถึงวัฒนธรรม “คนอิสราเอลไม่ว่าจะชอบเมืองไทยขนาดไหน แต่ถึงเวลาเจรจากรุจก็จะเป็น Tough Negotiator ที่คนไทยอาจไม่คุ้นชิน แต่ไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าจะมาทำความรู้จักกัน”

ความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่าง 'ไทย-อิสราเอล'

- อิสราเอลเป็นคู่ค้าอันดับที่ 38 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 5 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
- ปี 2561 ไทยและอิสราเอลมีปริมาณการค้ารวมประมาณ 1,260 ล้านดอลลาร์ (เครื่องเพชรพลอย ยุทโธปกรณ์ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ)
- ส่งออกประมาณ 725 ล้านดอลลาร์ (รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ)
- นำเข้าประมาณ 536.47 ล้านดอลลาร์
- ไทยได้ดุลทางการค้าประมาณ 189 ล้านดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 119.54% จากปี 2560)
- ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อิสราเอล ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2558 เห็นพ้องที่จะตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563



'เกษตร' เล็งชงอุดหนุนแปรรูปสินค้าชุมชน

กรุงเทพธุรกิจ ● กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมชงรัฐบาลใหม่ ดันนโยบายอุดหนุนเกษตรกรรมเกษตรชุมชน 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรยกระดับราคาพืชเศรษฐกิจข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมแผนงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นงานที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและงานตามนโยบายของกรมนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรระดับชุมชนตามเจตจำนงที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมาที่ต้องการผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรชุมชน

โดยงานสำคัญที่กรมจะเดินหน้านำคือโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรซึ่งเป้าหมายคือทำให้สหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งในแต่ละอำเภอ ทำหน้าที่

เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยแนะนำ และเชื่อมโยงการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทางถึงปลายทางคือตลาดเพื่อรองรับการผลิตและอีกขา คือ การทำธุรกิจรวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาและแปรรูปยกระดับราคาสินค้าเกษตรสินค้าหลักที่วางไว้คือ ในพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

นอกจากนั้น กรมจะเสนอให้สหกรณ์การเกษตร เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการเกษตรแปลงใหญ่รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเกษตรกรโดยการเพิ่มรายได้ครัวเรือนสมาชิกทำให้สามารถชำระหนี้สะสมของครัวเรือนได้ เป็นต้นซึ่งประเด็นการแก้หนี้สหกรณ์การเกษตรทาง ธ.ก.ส.ยินดีให้ความร่วมมือ

ทั้งนี้ นายสมคิด ได้เรียกประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรมโดยย้ำว่ารัฐบาลใหม่จะเดินหน้าโครงการอุตสาหกรรมเกษตรระดับชุมชน

อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งประชาชนตั้งแต่ฐานราก

โดยมี ธ.ก.ส.เป็นแกนในการขับเคลื่อนเนื่องจากมีความพร้อมด้านทุน ในที่ประชุม ธ.ก.ส. ได้นำเสนอ 395 สหกรณ์ที่เป็นสหกรณ์ทั่วทุกหัวหน้าสมุทรพาร์มเมอร์ และเอสเอ็มอีรวมแล้วประมาณ 10,200 แห่ง ที่เริ่มในโครงการนี้เบื้องต้น เช่น กลุ่มข้าว สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จ.ชัยนาท สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มยางพาราเช่น สหกรณ์การเกษตรยานตาขาว จำกัด จ.ตรัง กลุ่มปาล์มน้ำมัน เช่น ชุมชุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จ.กระบี่ สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด จ.ชุมพร สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด จ.ชุมพร

สำหรับมูลค่าธุรกิจสหกรณ์การเกษตรปี 2561 ที่ผ่านมา มีมูลค่าธุรกิจรวม 341,973 ล้านบาท เป็นมูลค่าธุรกิจจากรวมผลผลิตสินค้าเกษตร 68,761 ล้านบาท ด้านการแปรรูป 32,270 ล้านบาทและธุรกิจบริการ 3,865 ล้านบาท

ชัยปไพ ครม. เสี่ยง กระเพื่อมทั้งกระดาน



มีหลุดบ้างมั้ง! คำพูด “บิกตู” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามสื่อว่า โผ ครม.นิ่งแล้วหรือไม่ ทำเอา สะดุ้งโยงกันระนาว

ตามคิดที่ก่อนหน้านี้ ชื่อชาดา ไทยเศรษฐ์ ไรบินสุดของคน อุทัยธานี ถูกตีกลับไม่ผ่านเครื่องเอกซเรย์ประวัติเบื้องต้น จนต้อง เบี่ยนใหม่ สลับเอา มนูญญา ไทยเศรษฐ์ น้องสาวในไส้ขึ้นมา คั่วแก้วอี่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ แทน

หลายฝ่ายกังวล จะตกม้าตายกันตรงขั้นตอนนี้ เพราะ ท่ามกลางความตลบอบอวลในการจัดโผ ครม. จนสุดท้ายสะเด็ด น้ำ มีหลายคนต้องนั่งอยู่ในศาลาคคนคร้า ออกหักพลาดนั่งเสนาบดี เป็นเกียรติเป็นศรีในชีวิต

คืนหลังหลังจากข่าวสยบแรงกระเพื่อม โผ ครม.นิ่งแล้ว มีการขุดคุ้ยประวัติต่างๆ ร้อย หรือชนักบิกหลังของบรรดาว่าที่ เสนาบดีที่ออกมาเยอะ เพื่อหวังเขย่า โผ ครม. กันอีกรอบ

พรรคภูมิใจไทย โดนกระหึ่มบ่อยหน้อย เพราะนอกจาก ชาดา ยังลามไปขุดประวัติ “ก้านน้อ” วีระศักดิ์ ห่วงศุกกิจโกศล แคนดิเดต รมช.พาณิชย์ ตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว หลังมือเป็นผู ลอบยิง “แรมโบ้อีสาน” สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นลูกน้อง

ไม่เว้นแม้แต่น้องชายผู้มีอำนาจในพรรค อย่าง “เสี่ยโอ” คัดส์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดต รมว.คมนาคม ก็โดนดิสเครดิต คดีคอมพ์ฉาว ที่มีชื่อเข้าไปพัวพัน สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

หรือกระทั่งตัว มนูญญา ที่ยังมีเมื่อตีตุตสำห้ไปล้างแคะแคะ เกา ทาบาดแผล เรื่องที่ถูกร้องเรียนคดีทุจริตใน จ.อุทัยธานี หวัง ชยให้ตระกูลไทยเศรษฐ์ หลุดอีกรอบ

เรียกว่า ผู้เสนอชื่อในพรรคภูมิใจไทย โดนกันระนาว แต่ซึกไปในสายพรรคบุรีรัมย์ กลับไม่ได้ย้หระกับข่าว ดังกล่าว ยินยั้น คอนเฟิร์มนอกจากชื่อชาดา ไม่มีสัญญาจาก ฝ่ายผู้กุมชะตา โผ ครม.ว่า ต้องร้อ ชัยปป์ ปรึบเปลี่ยน

โควตาพรรคภูมิใจไทย ยังนึ่งที่ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นั่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข คัดส์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.

การท่องเที่ยวและกีฬา มนูญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและ สหกรณ์ ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย วีระศักดิ์ ห่วงศุกกิจ โกศล รมช.พาณิชย์ และกนกวรรณ วิลาวลัย รมช.ศึกษาธิการ ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ นิ่งเงียบ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ไม่อย่างนั้นคงได้เห็นออกมาตีโพยตีพาย หวงสัญญาถูกผู้ชายกัน อีกรอบ

เอาเป็นว่า ถึงตรงนี้ของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ไม่ได้รับ สัญญาขอชัยปอีก!

ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐ แกนนำรัฐบาลเอง ทุกกลุ่ม กักที่เคยออกมาวังแต้น เจรจาต่อรอง ตอนนั้นหยุดกันหมดแล้ว หลัง “บิกตู” ทบไต่ะ จบ พอ ตั้งแต่คืนวันที่ 11 มิถุนายน

ไม่มีใครกล้าออกมาตีรวน หรือทำห้าว ขออยู่เงียบๆ สงบเสงี่ยมเฉยเมยตัวกัน ตามประสารุ่นเก่า ได้แล้วอย่าทำตัวเยอะ ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ทั้งกำชี ทั้งกาต อดหมดทุกอย่าง

จะมีก็แต่พรรคชาติพัฒนา ที่วันนี้ “สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เจ้า ลำหนักที่ใช้ให้หนังสือไฟ ออกมาทวงสัญญาถูกผู้ชายจากแกนนำ รัฐบาล เรื่องแก้อรัฐมนตรีที่จะให้

ใช้หลักคณิตศาสตร์คำนวณสูตรมาให้เสร็จสรรพ 3 ที่นึ่ง ส.ส.ต้องได้ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ หากยึดบรรทัดฐานพรรคเล็ก ด้วยกัน อย่างพรรคชาติไทยพัฒนา ที่ได้ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังเก็บ ส.ส.มาได้ 10 ที่นึ่ง

7 ที่นึ่ง ส.ส.เท่ากับ 1 รัฐมนตรีว่าการ และอีก 3 ที่นึ่ง ยัง ได้ 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ มันก็เท่ากับปริมาณของพรรคชาติพัฒนา ที่ควรจะได้

แต่หลายฝ่ายในซึกรัฐบาลยืนยันตรงกันว่า “ชดแห้ว” โดยเฉพาะ อุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค พปชร. ที่พรรคชาติพัฒนา อ้างว่า เป็นผู้รับปากจะให้แก้อพรรคชาติพัฒนา

ตัว “อุตตม” ซึ่แจงภายในกลุ่มผู้บริหารพรรคว่า ไม่เคย สัญญาจะให้ แก้อจะชวยดูแลให้ ไม่ได้มัดเลยว้า จะต้องเป็น แก้อรัฐมนตรี ทว่า อีกฝั่งดันตีความว่า นั่นคือ โควตาพรรคชาติ พัฒนา

กลายเป็นว่า ดีความกันคนละแบบ!

ทว่า ไม่ว่าจะตีความกันอย่างไร หรือต่อให้ “อุตตม” รับปาก จริง ก็เปลี่ยนแปลงโผแก้อรัฐมนตรีกันไม่ได้ นัยแรกคือ แม่เป็น หัวหน้าพรรค แต่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจ เพราะตัวจริงที่จะให้ หรือไม่ให้ อยู่แถวๆ มูลนิธิอนุรักษ์ปารอยต่อ 5 จังหวัด ครันจะยกให้ ก็ปลันจะกลายเป็นแก้ออีกปม มัดอีกปม ยุง



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

เป็นลิงแก้แหไปอีก เพราะพรรคพลังท้องถิ่นไท ของ “ซี้ช เตจาปูน” ชัชวาลย์ คงอุดม หัวหน้าพรรค ก็ได้ 3 เก้าอี้ เท่ากับพรรคชาติพัฒนา หนึ่งห้า ยังไม่เคยยอมแฉ ร้องขอ อยู่ในข่ายเด็กดีมาตลอด ทหากยกให้พรรคชาติพัฒนา มันเกิดความรู้สึกเลือกที่รักมักที่ชัง เกิดปมสองมาตรฐานกันอีก เห็นอยู่ที่จะต้องเคลียร์ให้ ถ้ายกเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยให้อจริง ก็ต้องมีรายการเชิญใครทั้ง

นั้นก็หมายถึง ต้องเป็นคนในพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องสละลูกให้ ไม่กล้าไปแตะในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลแน่

เพราะกว่าจะเคลียร์กันได้ ก็มีมเงมมเงมาหากันเป็นแรมเดือน ปวดหัว ไม่เกรนขึ้น สะเทือนความเป็นเอกภาพในรัฐบาลระหว่างพรรคแกนนำกับพรรคร่วมรัฐบาลอีก ทั้งที่เพิ่งจะจบปัญหามาได้ไม่นาน

ขณะที่การแตะเก้าอี้ของคนในพรรคพลังประชารัฐ ก็เท่ากับทำให้แรงกระเพื่อมและคลื่นใต้น้ำที่เพิ่งจะเงยบลงเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะเพิ่งจะเคลียร์กลุ่มอีสานตอนบน และกลุ่มด้ามขวานไทย ให้หายดีไปได้หยกๆ

ข่าวลือว่า จะไปหั่นเก้าอี้ของ 4 รัฐมนตรีมันก็ยาก เป็นแค่อาการหมั่นไส้ของคนในพรรค ที่โยนหินถามทางว่า ถ้าคิดจะตัดก็ต้องไปที่กลุ่มนี้ เพราะไม่ได้มี ส.ส.อยู่ในสังกัด เป็นเพียงมืองานของ “เฮียกวาง” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

แต่ “บักตู” คงไม่ใจไม่ไ้ระกะ เพราะปัจจุบัน จาก 4 คนก็ได้ที่นั่งเสนาบดีต่อกันแค่ 3 แถมยังเป็นกระทรวงเล็กๆ เสียด้วยซ้ำ ไม่น่าจะหักหาญน้ำใจกัน อย่างน้อยก็อูตูล่าให้ลงมาทำหน้าที่นอมินี บริหารพรรคให้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง



สุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ดังนั้น คงไม่ไปปลุกกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งให้ออกมาสร้างความ
 ปวดเคียรเวียนเกล้าอีกรอบ

นี่ยังไม่นับรวม 10 พรรคเล็ก และพรรคกรัษเณินป่าแห่ง
 ประเทศไทย ของ **ดำรงค พินเดช** หัวหน้าพรรคอีก ที่หากเห็นว่ามี
 มีการให้แก่อัฐมนตรีช่วยว่าการให้กับพรรคชาติพัฒนาจริง ต้อง
 ออกมาเตือนกันอีกรอบ

3 ที่นั่งของพรรคชาติพัฒนา หากต้องยกให้ ก็เหมือนไป
 กวนน้ำให้กระเพื่อมอีก ดูแล้วไม่คุ้ม!

ตามปฏิกริยา “บิกตุ” ที่ว่าหลุดบังมั่ง ! น่าจะหมายถึงไผ่
 แรกก่อนหน้านั้น ซึ่งคงหมายถึง ซาดา และบรรดาคนที่ออกหักกัน
 ไป ซึ่งไม่ได้ตามที่ร้องขอ

หรือแม้แต่อาจรวมถึงพรรคชาติพัฒนาของ “สุวัจน์” เอง
 ด้วย !

ตลอดจน อาจมีการขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันเองภายใน
 พรรคพลังประชารัฐ แค่เปลี่ยนคน สลับตำแหน่ง ไม่ใช่หันเหวต
 ใคร

อุตสำหรั้งแล้ว ก็อย่าให้มันกระเพื่อมอีก ! ■

เดินหน้าโครงการ 'รวมพลังตามรอยพ่อฯ' ปี 7 เพื่อความยั่งยืนเศรษฐกิจและสังคมไทย

CSR พาสูใจ

ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ของโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” บริษัท เซฟรอน ประเทศไทย ดำรง และผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ยังคงขับเคลื่อนก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ด้วยแนวคิด “แตกตัวทั่วไทย สานพลังสามัคคี” นำทีมลงพื้นที่ อ.ภูหลวง จ.เลย ร่วม

กันฟื้นฟูป่าต้นน้ำแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์แหล่งกำเนิดแม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำสำคัญหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยในภาคกลาง และชาวอีสานตอนบนตั้งแต่อิราวจนจนถึงปัจจุบัน

โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” มุ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญ และเห็นผลจริงในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมกับการแก้ปัญหาดิน น้ำ ป่า คน และหยุดท่วมน้ำ-หยุดแล้งในลุ่มน้ำป่าสักอย่างยั่งยืน โดยการนำศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ไปลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการแถลงเปิดโครงการปี 7 ว่า “การดำเนินการต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ทำให้โครงการขยายตัวไปอย่างมาก ซึ่งต้องถือว่าเป็นการขยายตัวในเชิงนโยบายไปถึงระดับชาติและระดับโลกแล้ว และตรงกับเป้าหมายในปีที่ 7 ของโครงการฯ และได้รับความร่วมมือจาก 7 ภาคที่ร่วมขับเคลื่อน ได้แก่



ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน วางรากฐานการพัฒนามนุษย์ พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติระดับลุ่มน้ำ และเพื่อเชื่อมโยง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศอย่างเป็นเอกภาพ”

ด้าน นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เซฟรอน ประเทศไทย ดำรง และผลิต จำกัด กล่าวว่า “เซฟรอนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จเช่นนี้ ด้วยการเป็นแกนนำภาคเอกชนทั้งพนักงาน

ของเราเองและพันธมิตรในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่าการประยุกต์ศาสตร์พระราชา” ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพลิกฟื้นพื้นที่แห้งแล้งให้กลับเขียวชอุ่ม ทำให้เกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจริง ปลดหนี้ได้ ที่สำคัญเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เซฟรอนจึงยังยืนหยัดที่สนับสนุนและมีความหวังที่จะเห็นการขยายตัว แยกตัวไปให้ครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ 🌍

ขึ้นนโยบายรัฐทำลายวงจรเกษตรกร

● สถาบันป่วยาแจงเหตุคนไทยจน-หนี้สินเพิ่ม

นักวิจัยสถาบันป่วยา ระบุเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยากจน 40% มีรายได้ต่ำกว่า 32,000 บาทต่อปี เข้าสู่สังคมสูงอายุ การเกษตรกรุ่นใหม่มีเงินส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรในอนาคตกดต่ำลง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรไทย “จนหนี้เพิ่มและไม่พัฒนา” คือ นโยบายหาเสียงของภาครัฐ ที่มุ่งใจให้เกษตรกรไทยปลูกพืชมหาชนที่รายได้ต่ำ จัรมต.เกษตรกรใหม่อย่าซ้ำรอยเดิมอย่าใช้นโยบายที่บิดเบือนราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป่วยา อิงภาครณออกบทวิจัยเพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทย ใน 4 บทความ ซึ่งเป็นการเจาะลึกโครงสร้างของเกษตรกรไทยว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการวิจัยโดยนางโสภรัตน์ จันทรรัตน์ หัวหน้านักวิจัยสถาบันป่วยาฯ น.ศ. บุญธิดา เสงี่ยมเนตร น.ศ. สัทพร รัตนวราภรณ์ นักวิจัยสถาบันป่วยาฯ และนายจิรัช เจนพิงพร เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยได้วิจัยภาคเกษตรไทยในหลายมิติ และพบความน่าเป็นห่วงในหลายเรื่อง ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว การปลูกพืชที่มีความเสี่ยงสูง และผลตอบแทนต่ำ รวมทั้งแรงจูงใจในการปรับโครงสร้างการเกษตร และโอกาสในการใช้โมบายเทคโนโลยีในการพัฒนาภาคการเกษตร

โดยสรุป บทวิจัยพบว่า ในปี 2560 เกษตรกรไทยมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยต่อปีที่ 57,032 บาท ขณะที่ มีหนี้สินมากกว่า โดยมีหนี้สิน 1.3 เท่าของรายได้ โดย 40% ของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนของประเทศ โดยมีรายได้ต่ำกว่า 32,000 บาทต่อปี ซึ่งคือระดับเส้นความยากจนของประเทศไทย ในปี 2559 และมีเกษตรกร 10% ของเกษตรกรทั้งหมด ที่มีหนี้สินเกินกว่า 3 เท่าของรายได้ต่อหัวต่อปี

นอกจากนั้น สิ่งที่ค้นพบคือ ในปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญปัญหาสูงวัยของแรงงาน โดยสัดส่วนของแรงงานในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 39% ของแรงงานรวมในปี 2546 เป็น 48% ในปี 2556 ซึ่งแตกต่างจากแรงงานอายุน้อยที่ลดลง ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพของการเกษตรให้ลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่การใช้แรงงานของเกษตรกร

ต่อไร่ลดลงในเกือบทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม มีเกษตรกร 68% ที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิต

ขณะเดียวกันประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือภาพรวมการทำเกษตรของไทยอยู่ในลักษณะกระจุกตัว ทั้งการกระจุกตัวของพื้นที่ในการทำเกษตร และที่สำคัญคือกระจุกตัวอยู่ในพืชหลัก หรือพืชมหาชน ประมาณ 7 ชนิด โดยเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดปลูกข้าว และข้าวเหนียว ขณะที่ประมาณ 1 ใน 3 ของส่วนที่เหลือปลูกพืชมหาชน 5 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย ยางพารา และปาล์ม น้ำมัน และสัดส่วนการปลูกข้าวยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสองในสามของครัวเรือนของเกษตรกรของไทยทำเกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งถือเป็นการทำการเกษตรที่กระจุกตัวในลักษณะดังกล่าว มีความเสี่ยงสูงและได้รับผลตอบแทนต่ำ รวมทั้งสร้างปัญหาการออกพร้อมกันของผลผลิตส่งผลให้ราคาขายตกต่ำ

ทั้งนี้ นักวิจัยมองว่า เหตุผลที่เกษตรกรไทยยังไม่ปรับสู่เกษตรระบบผสมผสานที่เสี่ยงต่ำกว่าและเปลี่ยนจากการปลูกพืชมหาชนที่ราคาผลผลิตต่ำในอันดับ 70-90 เมื่อเทียบกับดัชนีราคาพืชอื่น 132 รายการ ปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดมาจากนโยบายของภาครัฐ ที่บิดเบือนราคาและลดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างการเกษตรของประเทศ ไทย เช่น โครงการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการเยียวยาผลกระทบของเกษตรกรทั้งในการแทรกแซงราคา การให้เงินเยียวยาผลผลิตที่เสียหาย ส่งผลให้เกษตรกรไทยทำเกษตรในลักษณะเดิม ซึ่งไม่ได้เพิ่มรายได้

“ในช่วงเวลาที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และมีแคนดิเดตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่ เท่าที่ติดตามนโยบายของพรรคการเมืองยังสัญญา

ในการทำนโยบายภาคการเกษตรแบบเดิมๆอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเห็นการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร และการเยียวยาผลผลิตที่ได้รับความเสียหายตลอดเวลา และเพิ่มจำนวนพืชมากขึ้น ซึ่งจุดนี้จะทำให้เกษตรกรยังคงวนเวียนอยู่ในการเกษตรแบบเดิมๆและการปลูกพืชหมุนเวียนไม่ถี่ชนิดที่ราคาต่ำได้รับปุ๋ยและยาผ่านระบบการให้สินเชื่อจากภาครัฐ ซึ่งเป็นการกีดกันมากขึ้นและไม่สามารถที่จะฟื้นความยากจนได้”

นักวิจัย กล่าวด้วยว่า รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยเหลือในภาคเกษตร โดยควรที่จะเพิ่มแรงจูงใจให้เกษตรกรที่มีศักยภาพ ซึ่งอาจจะ มี 20% ของทั้งหมด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อการหาความรู้และตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศ รวมทั้งเพิ่มระบบประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุม เพื่อลดความเสี่ยงทดแทนการเยียวยาของรัฐ จูงใจให้คนรุ่นใหม่หรือคนอายุน้อยเข้าสู่ระบบการเกษตรมากขึ้น.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทพ.

วันที่: เสาร์ 29 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10440

Col.Inch: 12.05 Ad Value: 13,255

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 39,765

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'บางพระ'ศูนย์ขจัดศัตรูพืช

'บางพระ'ศูนย์ขจัดศัตรูพืช

กระทรวงเกษตรฯ - เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงปัญหาการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรว่า การพึ่งพาสารเคมีเป็นหลัก ทำให้การผลิตพืชขาดทั้งปริมาณ คุณภาพ และระบบนิเวศถูกทำลาย กรมส่งเสริมการเกษตรวางเป้าหมายให้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เน้นการพัฒนาเกษตรกรและชุมชน ให้จัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกร ชุมชน มีความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาสารเคมี กรมส่งเสริมการเกษตรใช้ ศจช. เป็นกลไกและเครือข่ายของการจัดการศัตรูพืชเป็นศูนย์เครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปัจจุบันศจช. ทั้งหมด 1,764 แห่ง อำเภอละ 2 แห่ง ทั่วประเทศ

ด้านนายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรบางพระส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวและมันสำปะหลัง ศจช.ด.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันของชุมชน ที่ร่วมกันวางแผน ป้องกันจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น